

บริษัทน้ำตาลหวัง ราคาปีหน้าขยับ ภัยแล้งไม่กระทบ

ผู้ประกอบการน้ำตาลประเมิน ภัยแล้งหนุน
ราคาน้ำตาลในปี 2559 พุ่ง ยืนเหนือ 15 เซนต์
ต่อออนซ์ ด้าน“น้ำตาลบุรีรัมย์” เร่งเพิ่มผลผลิต
สูงกว่า 50% มองการที่บอ้อยทะลุ 2.3 ล้านตัน
ด้านน้ำตาลครบรี รับไตรมาส 4 ขาดทุนต่อเนื่อง
หวังรายได้ปีหน้า โต 5%

จากภาวะภัยแล้งหนัก ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2559 ทำให้หลายฝ่ายประเมินว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำตาล อาจได้รับผลกระทบ แต่กลับพบว่า ผู้ประกอบการมองว่าราคาน้ำตาล จะขยับสูงขึ้นมากกว่าปีนี้ ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการดีขึ้น

นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) BRR เปิดเผยว่า ทิศทางราคาน้ำตาล ในปี 2559 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากทำจุดต่ำสุดใหม่ช่วงที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาจากภาวะแล้งในหลายประเทศที่มากกว่าที่คาดไว้ ทำให้มองว่าราคาน้ำตาลโลกในปีหน้า จะมีราคาปรับเพิ่มขึ้นได้

“ปี 2559 เรามองว่าทิศทางราคาน้ำตาล จะปรับเพิ่มขึ้น และน่าจะสูงกว่า 15 เซนต์ต่อออนซ์ จากภัยแล้งที่มากกว่าที่คาดไว้ทำให้

อ่านต่อหน้า > 21

ต่อจากหน้า > 17

: บริษัทน้ำตาล

ปริมาณน้ำตาลน้อยลง ในหลายประเทศ ซึ่งภัยแล้งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วย นอกจากนี้เกษตรกรในประเทศบราซิลหันไปขายอ้อยไปให้ผู้ผลิตเอทานอลมากขึ้น คาดว่าจะทำให้ปริมาณการผลิตน้ำตาลโดยรวมทั้งในและต่างประเทศจะปรับตัวลดลง”

ในส่วนของบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์นั้น คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง คาดว่าจะมีปริมาณการที่บอ้อยอยู่ที่ 2.3 ล้านตันจากปีก่อนที่ 1.95 ล้านตัน สาเหตุที่มีการที่บอ้อยได้เพิ่มขึ้น เพราะมีการวางแผนรองรับปัญหาด้านภัยแล้ง โดยจัดแหล่งน้ำบริการเกษตรกรเคลื่อนที่และปรับปรุงการรดน้ำแบบหยดน้ำ รวมถึงชักชวนให้ชาวนา ที่ได้รับผลกระทบ

จากปัญหาภัยแล้งให้มาปลูกอ้อยมากขึ้น เพราะจะช่วยลดความต้องการใช้น้ำได้ โดยในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเพิ่มกำลังการที่บอ้อยให้ได้ 3 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในทิศทางของธุรกิจในปี 2559 มองว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งในส่วนรายได้และกำไรเมื่อเทียบกับปีนี้ โดยจะเป็นแรงขับเคลื่อนจากการขายน้ำตาลเป็นหลัก มีรายได้ 90% มาจากน้ำตาล และอีก 10% มาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล หลังจากนั้น บริษัทจะหาแนวทางการเพิ่มรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้ามากขึ้น จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้อยู่ที่ 30% จากการเพิ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลในอนาคต

นายทัศน วนารกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) KBS เปิดเผยว่า แนวโน้มการที่บอ้อยของบริษัท ในปี 2559 มองว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 2.28 ล้านตัน โดยการเพิ่มขึ้นในส่วนดังกล่าวมาจากการส่งเสริมพื้นที่การปลูกอ้อยจากเดิมที่ปลูกข้าว ซึ่งพื้นที่นาข้าวจะมีความชื้นสะสมอยู่จำนวนมากทำให้ได้รับผลผลิตที่สูงกว่าพื้นที่ปลูกอ้อยเดิมถึง 50% แม้จะมีภาวะแล้งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตไปบ้าง

“เดิมที่ประเมินว่าการเข้าที่บอ้อยในปีนี้จะสูงถึง 3 ล้านตัน แต่เมื่อเจอภาวะภัยแล้งทำให้ปริมาณการที่บอ้อยจะอยู่ที่ 2.5 ล้านตัน ยังเติบโตจากปีก่อนได้ โดยรวมของการปลูกอ้อยในพื้นที่เดิมจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในหน้าทำให้ผลผลิตปรับตัวลดลงประมาณ 20 % แต่บริษัทได้ชักชวนให้ชาวนาหันมาปลูกอ้อยที่มีความต้องการน้ำน้อยกว่า และพื้นที่นาข้าวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและมีความชื้นมากกว่า ทำให้ผลผลิตในพื้นที่ดังกล่าวจะสูงกว่าพื้นที่ปลูกอ้อยเดิมถึง 50 %”

ทิศทางของราคาน้ำตาลในปี 2559 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ปรับตัวลดลงรุนแรง ซึ่งภาวะความต้องการบริโภคน้ำตาลในปีหน้า จะเพิ่มขึ้นสูงกว่ากำลังการผลิตเป็นปีแรก เนื่องจากในหลายประเทศประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ราคาน้ำตาลจะเคลื่อนไหวสูงกว่า 15 เซนต์ต่อออนซ์

นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าโครงการก่อสร้างไซโลปรับความชื้นน้ำตาลที่จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธ.ค. ช่วยให้สามารถขายน้ำตาลในราคาที่ดีขึ้นได้ในปีหน้า

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 แม้ราคาน้ำตาลจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่บริษัทก็มีโอกาสขาดทุนต่อเนื่อง เพราะต้องมีการบันทึกค่าซ่อมบำรุงเข้ามาประมาณ 100 ล้านบาท ส่งผลให้ทั้งปีกำไรสุทธิจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเล็กน้อย